



TRAVEL TOWN®

U.1901, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang St., Dist. 1, HCMC.

Tel: 028.7300.2800

Email: info@traveltown-vn.com * Website: www.traveltown-vn.com

PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ (Tuyến Đỏ)

Giá từ 25,480,000 VND.

- Loại tour: Tham quan thuần túy.
- Thời gian: 7 ngày 6 đêm
- Ngày khởi hành: Thứ bảy hàng tuần (Guide Tiếng Anh).
- Phương tiện: Xe tham quan.

GIỚI THIỆU

Du lịch Tây Âu - vùng đất nổi tiếng với các quốc gia xinh đẹp như: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức,...Khí hậu ấm áp, mưa nhiều và sương mù, nơi đây là nơi thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng. Đến với Tây Âu du khách sẽ chuyến du lịch Tây Âu nhiều trải nghiệm, khám phá đầy thú vị. Không chỉ đẹp từ những cảnh quan thiên nhiên, Tây Âu còn đẹp về nét văn hóa đặc trưng độc đáo của từng quốc gia trong khu Vực.

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY 1 - [THỨ NĂM] PARIS - VERSAILLES - PARIS (60 KM)



Đến với Paris, du khách sẽ có 2 ngày để khám phá kinh đô ánh sáng, một trong những thành phố được yêu thích nhất trên thế giới. Chương trình thăm quan Paris sẽ được bắt đầu khi xe đưa du khách đi dọc đại lộ 'Champs Élysées nổi tiếng, đại lộ nổi liền quảng trường Concorde - một địa điểm lịch sử trong cuộc cách mạng Pháp với Khải Hoàn Môn - một

biểu tượng kinh điển của Paris - tượng đài hùng vĩ được Napoléon cho xây dựng để vinh danh quân đội. Đoàn sẽ đến điện Invalides, nơi đặt mộ của Napoleon và dừng chân chụp ảnh tại một biểu tượng kinh điển khác của Paris - Tháp Eiffel.

Du khách sẽ có thời gian tự do để chụp hình, di dạo khu vực xung quanh hay dùng bữa trưa. Sau đó xe sẽ đưa đoàn rời khỏi trung tâm thành phố, đến vùng ngoại ô Paris để ghé thăm cung điện Versailles, tòa lâu đài lộng lẫy bậc thế giới, nơi ở của gia đình hoàng tộc cho đến khi cuộc cách mạng Pháp nổ ra vào năm 1789. Ngày nay, Versailles là một trong những điểm du lịch yêu thích nhất của du khách mỗi khi có dịp đến thăm Paris. 'Vào buổi tối, du khách có thể lựa chọn tham dự một trong những show biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của Paris.

Khách sạn: 3* tại Paris hay khu vực lân cận (B)

NGÀY 2 - [THỨ SÁU] PARIS



Ngày tham quan thứ 2 tại Paris sẽ được bắt đầu bằng việc đi đến bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới, nơi chứa hàng trăm ngàn các tác phẩm nghệ thuật có giá trị của nhân loại, trong đó đáng chú ý nhất là tượng nữ thần sắc đẹp Venus, tượng thần chiến thắng Samothrace hay bức tranh nổi tiếng vẽ nàng Mona Lisa với nụ

cười của Leonardo da Vinci. Lựa chọn một tour tham quan bảo tàng sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm đáng quý khi được ngắm nhìn hàng trăm tác phẩm nghệ thuật có giá trị chỉ trong vài giờ. Du khách cũng có thể lựa chọn một chuyến đi dạo bằng thuyền trên sông Seine để có thể ngắm nhìn các công trình nổi tiếng của Paris nằm dọc đôi bờ sông như Nhà thờ Đức Bà, cây cầu Alexandre III. Sau buổi sáng vui vẻ tham quan, du khách sẽ có một khoảng thời gian tự do để thưởng thức bữa trưa, và tiếp tục chuyến thăm quan đến nhà hát Opera - Palais Garnier. Buổi chiều du khách có thể lựa chọn tự do mua sắm tại trung tâm thương mại nổi tiếng Galeries Lafayette hay thưởng thức một bữa tối 4 món theo kiểu Pháp và/hoặc xem lễn nghệ thuật. Đối với một số thành viên trong đoàn thì đây cũng là khoảng thời gian để nói lời tạm biệt với những người bạn mới quen, một số còn lại thì sẽ lưu trú thêm một đêm ở Paris để ngày hôm sau khởi hành đi khám phá vùng đất mới.

Khách sạn: 3* tại Paris hay khu vực lân cận (B)

NGÀY 3 - [THỨ BẢY] PARIS ~ REIMS ~ LUXEMBOURG (420 KM)



Đoàn tuyến đổ rời khỏi Paris để đến Thủ phủ của rượu Champagne nổi tiếng khắp thế giới — Reims. Tham quan nhà thờ đức bà Reims. Đây là một trong những di sản văn hóa quan trọng của nước Pháp, là nơi mà các vị vua của nước Pháp xưng

vương từ thế kỉ thứ 11. Điểm đến tiếp theo cũng là nơi mang trên mình rất nhiều những giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử, một đất nước giàu có và phồn thịnh, đó chính là Luxembourg, đại công quốc duy nhất trên thế giới được công nhận chủ quyền. Tại đây du khách sẽ được ghé thăm cầu Adolphe và Viện lập pháp. Hãy dành một chút thời gian để khám phá quốc gia xinh đẹp này. Khách sạn: 3* tại Luxembourg hay khu vực lân cận (B)

NGÀY 4 - [CHỦ NHẬT] LUXEMBOURG - TRIER - KOBLENZ - RUDESHEIM AM RHEIN - FRANKFURT (400 KM)



Hôm nay đoàn sẽ băng qua biên giới của Luxembourg để đến với nước Đức. Điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Trier, một trong những thành phố cổ nhất của nước Đức và là quê hương của Karl Marx. Du khách sẽ được nhìn ngắm phía bên ngoài ngôi nhà cửa một trong những nhà triết gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Hiện nay ngôi nhà đã trở thành bảo tàng lưu giữ những kỷ vật của Karl Marx. Sau đó du khách sẽ đi bộ đến trung tâm Trier để ngắm nhìn nhà thờ chính của thành phố, nơi Holy Robe ~ Áo thánh chứa được cất giữ và thỉnh thoảng được đem ra trưng bày để thu hút những người hành hương. Trier được mệnh danh là Rome thứ hai của châu Âu, nơi đây còn lưu giữ rất nhiều di tích có từ thời đế chế La Mã. Công trình, di tích nổi bật nhất chính là cổng Porta Nigra.

Đây là cổng được xây dựng theo lối kiến trúc La Mã và vẫn được bảo tồn rất tốt qua hàng ngàn năm qua. Sau buổi sáng thăm quan thú vị tại Trier, đoàn sẽ lên đường đi đến Koblenz, đây là nơi hợp lưu của hai con sông, sông Rhine và sông Mosel. Tại đây, du khách có thể tùy chọn thưởng thức bữa ăn trưa với món ăn truyền thống của Đức, hay lựa chọn một chuyến du ngoạn trên sông Rhein bằng thuyền để ngắm nhìn khung cảnh thành phố mơ mộng.

Khi trở lại bờ, đoàn khởi hành đến thị trấn rượu vang Ridesheim, và sau đó là Frankfurt am Main để khám phá Römerberg, một quảng trường quyến rũ với lối kiến trúc trung cổ đặc trưng. Khách sạn: 3* tại Paris hay khu vực lân cận (B)

NGÀY 5 - [THỨ HAI] FRANKFURT - BONN - COLOGNE - AMSTERDAM (500 KM)



Buổi sáng đoàn bắt đầu hành trình từ Frankfurt đến Bonn, cố đô của Tây Đức sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Tuy thủ đô của Đức hiện nay là Berlin nhưng cố đô Bonn vẫn là một thành phố giàu lịch sử và rất đáng để khám phá. Hướng dẫn viên sẽ cùng du khách tản bộ để khám phá những bí ẩn của thành phố này. Du khách sẽ đi bộ ngang qua

hội trường thành phố Rococo, và ghé qua nhà của thiên tài âm nhạc Ludwig Van Beethoven, ngôi nhà giờ đây đã trở thành một bảo tàng lưu giữ những kỉ vật của nhà soạn nhạc lừng danh. Khởi hành đi Cologne. Đến Cologne, du khách sẽ tham quan những điểm đến đặc sắc nhất của thành phố: nhà thờ lớn Cologne - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Du khách sẽ có một khoảng thời gian

tự do để khám phá Cologne, mua sắm hay thư giãn thưởng thức bia Đức tại các quán ăn địa phương. Buổi chiều đoàn sẽ rời Cologne để đến với Hà Lan.

Khách sạn: 3* tại Amsterdam hay khu vực lân cận (B)

NGÀY 6 - [THỨ BA] AMSTERDAM - ZAAANSE SCHANS - AMSTERDAM (50 KM)



Bắt đầu một ngày mới bình yên với hành trình tham quan vùng ngoại ô của Hà Lan - làng Zaanse Schans, nổi tiếng với xưởng guốc gỗ, xưởng sản xuất phô mai, hay những ngôi nhà nhỏ xinh với cối xay gió biểu tượng của Hà Lan.

Tiếp đến, hành trình sẽ tạm biệt vùng ngoại ô thanh bình để trở lại trung tâm Amsterdam phồn hoa. Sau khi tham quan xưởng sản xuất kim cương nổi tiếng của

Amsterdam, nơi du khách có thể tìm hiểu về kỹ thuật cắt kim cương tinh xảo có từ thế kỷ thứ 16, du khách có thể lựa chọn một chuyến dạo chơi bằng du thuyền dọc theo các con kênh của Amsterdam ~ đây là một hình thức tuyệt vời để khám phá thành phố độc đáo này.

Sau đó đoàn đi bộ đến quảng trường lớn Dam Square, nơi Cung điện Hoàng Gia tọa lạc và là nơi tổ chức tiệc sinh nhật của nữ hoàng. Tại đây du khách sẽ có thời gian chụp hình, tự do mua sắm, tham quan và ăn tối.

Khách sạn: 3* tại Amsterdam hay khu vực lân cận (B)

NGÀY 7 - [THỨ TƯ] AMSTERDAM - BRUSSELS - PARIS (500 KM)



Sau khi rời Amsterdam vào buổi sáng, đoàn sẽ đi về phía nam, đi qua biên giới để đến Brussels, thủ đô của Bỉ. Đây là nơi đặt trụ sở của liên minh Châu Âu. Trên đường đi, đoàn sẽ dừng chân và tham quan mô hình phân tử học Atomium, được xây dựng vào năm 1958 nhân sự kiện Hội Chợ Thế Giới được tổ chức tại đây.

Đi vào trung tâm Brussels, hướng dẫn viên sẽ dẫn du khách ghé thăm Quảng Trường lớn, chiêm ngưỡng bức tượng đồng Chú bé đứng tè Manneken Pis nổi tiếng. Sau đó du khách sẽ có một khoảng thời gian tự do để mua sắm, thưởng thức các đặc sản của Bỉ như là sô-cô-la, bánh wafflss.

Buổi chiều, đoàn sẽ chia tay Brussels để đến với Paris, kinh đô ánh sáng - thủ đô của nước Pháp. Khách sạn: 3* tại Paris hay khu vực lân cận (B) (dành cho khách tiếp tục đi tour hoặc lựa chọn dịch vụ khách sạn sau tour)

GIÁ TOUR

KHỞI HÀNH	GIÁ TOUR VND/KHÁCH		PHỤ THU PHÒNG ĐƠN VND/KHÁCH	
Giá tour người lớn	25,480,000		15,600,000	
Giá tour trẻ em	Trẻ dưới 2 tuổi	Trẻ 2-10 tuổi (ngủ chung bố mẹ)	Trẻ 2-10 tuổi (có giường riêng)	Trẻ từ 11 tuổi trở lên
	Miễn phí	15,860,000	17,640,000	24,570,000

BAO GỒM

- ❖ Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, phòng đôi ghép 2 khách, tiện nghi
- ❖ Bữa sáng tại khách sạn
- ❖ Hướng dẫn viên tiếng Anh / tiếng Việt
- ❖ Xe máy lạnh theo suốt hành trình

KHÔNG BAO GỒM

- ❖ Bữa trưa
- ❖ Bữa tối + Tiền Tips cho hướng dẫn viên và tài xế (**275,000VND**/ngày/khách)
- ❖ Phí tham quan các địa điểm
- ❖ Chi phí dịch vụ phát sinh
- ❖ Thuế vào thành phố.

GHI CHÚ

- ❖ Bữa ăn (B) = Bữa sáng cơ bản theo kiểu Âu
- ❖ Chúng tôi luôn cố gắng để vận hành tour theo đúng hành trình như đã thông tin đến quý khách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khách quan hay có những sự kiện nào đó bất khả kháng, chúng tôi sẽ buộc phải thay đổi hành trình, điều kiện lưu trú, chương trình tham quan... Và chúng tôi sẽ không bồi hoàn cho những thay đổi này.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Các lựa chọn tham quan	Du thuyền tham quan kênh đào tại Amsterdam	535,000VND
	Cung điện Versailles	640,000VND
	Bảo tàng Lourve - Paris (Dưới 18 tuổi miễn phí) Vì lý do hạn chế số lượng du khách tham quan bảo tàng trong ngày, chúng tôi khuyến cáo Quý khách nên đặt mua vé trước online	605,000VND
	Du thuyền Sông Seine - Paris	535,000VND
	Du thuyền Sông Rhine - Đức	535,000VND
Thuế thành phố (bắt buộc)	Thuế thành phố Paris (tham quan và qua đêm tại Paris) nếu chương trình tour có bao gồm tham quan thành phố Paris. 535,000VND x 2 đêm = 1,070,000VND	1,070,000VND

Tổng cộng		3,920,000VND
-----------	--	---------------------

LƯU Ý:

Giá trên chưa bao gồm phí chuyển đổi

Danh sách chỉ phí chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thời điểm thực tế, giá sẽ thay đổi. Du khách vui lòng lưu ý rằng một số điểm tham quan phục vụ tùy thuộc vào số lượng khách tối thiểu và điều kiện địa phương. Hướng dẫn viên sẽ thông báo mỗi ngày theo từng hành trình, hỗ trợ du khách mua vé và thu phí trực tiếp bằng tiền mặt (Euro).

ĐIỀU KIỆN HOÀN/ HỦY TOUR:

- Hủy tour ngay khi xuất vé máy bay khứ hồi đến trước ngày k/h 7 ngày: phí hủy 70% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 6 ngày: phí hủy 90% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 3 ngày: phí hủy 100% giá tour.

Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ:

Ms.Võ Ngọc Túy Phượng/Ms. Nguyễn Lê Như Quỳnh

SĐT : 028.7300.2800 (Ext 104)

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH